

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เปิดประชุมและได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุมโดยใช้เวลา ๓๐ นาที จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากวาระกระทู้ถาม ซึ่งในวันนี้มีการถามตอบ ๑ กระทู้

กระทู้ถามด่วน เรื่อง ภัยด้านสาธารณสุขจากภาวะน้ำท่วม ตั้งถามโดย ส.ว.ประสงค์ นุรักษ์ โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า ขณะนี้ภาวะน้ำท่วมในประเทศไทยปี ๒๕๕๖ ได้เกิดขึ้นในพื้นที่มากกว่า ๓๕ จังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศ บางแห่งได้คลี่คลายไปบ้าง แต่อีกหลายแห่งยังอยู่ในภาวะวิกฤต และยังมีโอกาสขยายกว้างออกไปอีกหากการทำนายของกรมอุตุนิยมวิทยาถูกต้อง เป็นที่ยอมรับกันว่าภาวะน้ำท่วมนอกจากจะมีความเสียหายด้านเศรษฐกิจ และการสูญเสียด้านการเกษตรอย่างมากแล้ว ยังจะเอื้ออำนวยต่อการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคไข้หวัด (หลายสายพันธุ์) โรคปอดบวม โรคตาแดง โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก โรคหัด โรคไข้มาเลเรีย และโรคซึ่มเศร้า เป็นต้น มวลน้ำและพาหนะนำโรคต่าง ๆ จะช่วยแพร่ขยายเชื้อโรคไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วด้วย ไม่เพียงแต่เชื้อโรคร้ายที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นที่จะเป็นภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตบริเวณที่มีน้ำท่วม สัตว์มีพิษต่าง ๆ ก็มีโอกาสนำพาเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ในน้ำมาสู่ประชาชนที่ได้รับความเจ็บป่วยมากขึ้นด้วยและปัจจัยที่จะนำมาซึ่งอันตรายต่อสุขภาพอนามัยถึงชีวิตยังมีต่อไปหลังจากน้ำลดแล้วอีกหลายประการ จากการที่กระผมได้พบปะสัมผัสกับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยน้ำท่วม ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนปวงชนชาวไทย จึงมีความห่วงใยและกังวลใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ต่าง ๆ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอต่อการใช้ชีวิตอยู่กับภาวะน้ำท่วม จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในการใช้ชีวิตกับภาวะน้ำท่วมอย่างทั่วถึงหรือไม่และด้วยวิธีใด

๒. ขณะนี้得有รายงานและสถิติจำนวนผู้ได้รับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อันเกิดจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้กับได้ให้ความช่วยเหลืออย่างไร

๓. รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันความเสียหายด้านสาธารณสุขจากภัยน้ำท่วมในปีต่อไปไว้อย่างไร

รัฐมนตรี สรวงษ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า ได้ใช้เครือข่าย อสม. รวมถึงการใช้ระบบแอปพลิเคชันไลน์ ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และได้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพให้ประชาชน รวมทั้งได้จัดทำเป็นรายงานสถิติการจัดส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลและจากการตรวจสุขภาพประชาชนยังไม่พบโรคฉี่หนู ทั้งนี้คณะแพทย์เคลื่อนที่สามารถลงให้บริการให้ประชาชนกว่าแสนราย อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเชิงรุกด้วย โดยมีมาตรการ

ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคขณะเกิดอุทกภัย เช่น การแจกจ่ายถุงสำหรับใส่สิ่งปฏิกูล รวมถึงมีมาตรการในการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง

ภายหลังจบกระทู้ถาม เรื่อง ภัยด้านสาธารณสุขจากภาวะน้ำท่วมแล้ว ได้มีสมาชิกขอเลื่อนระเบียบวาระ ที่ ๕.๗ และ ๕.๑๐ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้น ส.ว.ยุทธนา ยุพฤทธิ์ ผู้เสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการในการแก้ไข ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ ๕.๗ ได้ แลกผลในการเสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุม และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญดังกล่าว จำนวน ๒๕ ท่าน กำหนดระยะเวลาการพิจารณาศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ทั้งนี้มีสมาชิกสนใจอภิปรายญัตติดังกล่าว หลายท่านเช่น ส.ว.สิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ส.ว.จังหวัดกาฬสินธุ์ อภิปรายเห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้น ควรรวบรวมมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผล ส.ว.เจริญ ภัคดีวานิช สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง อภิปรายเห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งนี้กรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จะช่วยให้การพิจารณาศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลเป็นข้อมูลในการเสนอให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส.ว.สุโข วุฒิโชติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ อภิปรายเห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว โดยเห็นว่าจะทำให้เกิดผลในการจัดระเบียบจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนเมื่อปิดอภิปรายแล้วที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการในการแก้ไข ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนลง มีจำนวนกรรมการ ๒๕ ท่าน กำหนดเวลาการพิจารณาศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน และผู้เสนอได้ขอปรับปรุงชื่อคณะกรรมการใหม่เป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการในการแก้ไขป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง

ต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ ผู้เสนอญัตติเรื่องขอเสนอญัตติตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเรื่องที่ ๕.๑๐ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์พรพันธุ์ได้เสนอเพิ่มจำนวนกรรมการเป็น ๑๔ ท่านโดยได้เสนอนายอนุศาสตร์ สุวรรณมงคล เป็นกรรมการคนที่ ๑๔ ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมการต่างประเทศเพิ่มเติม ตามผู้เสนอญัตติ

ต่อมาที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้

๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ร่องเรียนข้าราชการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร” ซึ่งกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล พิจารณาเสร็จแล้ว โดย ส.ว.คำณูน สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาการ ในฐานะกรรมการได้แถลงรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุม ทั้งนี้ในการพิจารณารายงานดังกล่าวที่ประชุมวุฒิสภาไม่มีผู้ใดอภิปราย และที่ประชุมเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ซึ่งวุฒิสภาจะได้จัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาวะไตวายในประเทศไทยซึ่งกรรมการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการได้แถลงสรุปรายงานต่อที่ประชุมซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว และจะได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. รายงานการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการสอบสวนและพิจารณาคดี บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทย แลนด์) ลิมิเต็ด กับพวก หลีกเลี้ยงหรือพยายามหลีกเลี้ยงค่าภาษีอากร ซึ่งคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว โดยพล.ต.อ.จรงค์ จุฑานนท์ สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพ เป็นผู้แถลงรายงาน ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบกับรายงานดังกล่าวและจะได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป

๔. รายงานการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีเหตุเพลิงไหม้โรงรับซื้อยางพาราในโครงการ รักษาเสถียรภาพราคายางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว โดยพล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา สุราษฎร์ธานี ได้แถลงรายงานต่อที่ประชุม การพิจารณา รายงานดังกล่าวมีสมาชิกอภิปราย คือ ส.ว.ประเสริฐ ชิตพงษ์ เป็นการอภิปรายสนับสนุนรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบกับรายงานดังกล่าว และจะได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เมื่อจบวาระเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา ดังนี้

๑. รายงานประจำปี ๒๕๕๔ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า (ตามมาตรา ๖(๕)(ค) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑) ซึ่งผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า ได้สรุปผลงานของ สำนักงานสภาพัฒนาการเมืองให้ที่ประชุมวุฒิสภาทราบ ต่อจากนั้นมีสมาชิกวุฒิสภาสนใจอภิปรายซักถามและเสนอแนะหลายท่าน เช่น พลเรือเอกสุรศักดิ์ ศรีอรุณ ส.ว.สรรหา ภาควิชาชีพ ได้อภิปรายซักถามว่าสภาพัฒนาการเมืองมีมุมมองและมีวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาการแตกแยกทางการเมืองอย่างไร สภาพัฒนาการเมืองได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลอย่างไรบ้าง รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงษ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ได้สอบถามเกี่ยวกับบทบาทของสภาพัฒนาการเมืองในการให้ความรู้ต่อประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าสภาพัฒนาการเมืองให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเพียงใด และส.ว.ศิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อภิปรายสอบถามเรื่องการดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาการเมืองให้แก่เยาวชนหรือไม่

จากนั้นตัวแทนของสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ตอบชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิก เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งสภาพัฒนาการเมืองได้ตั้งคณะกรรมการและมีสมาชิกดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนเรื่องการปฏิรูปกฎหมายนั้นได้มีการประชุมไปเพียงครั้งเดียวซึ่งยังไม่มีความชัดเจน ส่วนเรื่องการกระจายอำนาจได้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยในปี ๒๕๕๓ ได้ทำโครงการในระดับตำบล ปี ๒๕๕๔ ได้จัดทำโครงการในระดับจังหวัด ส่วนการเมืองท้องถิ่นประชาธิปไตยชุมชนนั้นสถาบันพัฒนาการเมืองได้ดำเนินการให้ความรู้ให้แก่ชุมชนแล้วในระดับหนึ่ง สำหรับการเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนนั้นได้ทำโครงการนำร่องให้แก่เยาวชนในปริมาณ ๑ ครั้ง เนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณ อย่างไรก็ตามปรากฏว่าผลการตอบรับจากโครงการดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งทางสภาพัฒนาการเมืองจะได้ผลักดันทั้งหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่องต่อไป

๒. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓) โดยมีนายสุขุมพงศ์ โง่นคำ กรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นตัวแทนในการแถลงรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมวุฒิสภา ทั้งนี้มีสมาชิกหลายท่านสนใจอภิปรายหลายท่าน เช่น ส.ว.ดวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้ช่องทางการให้ข้อมูลความเห็นต่อสภา ในการพิจารณาต่อพระราชบัญญัติ ให้มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

อย่างไรบ้าง ส.ว.รสนา โชติตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ได้อภิปรายขอให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้เข้าไปตรวจสอบกฎหมายบางฉบับที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การผูกขาดทางการค้า พ.ร.บ.ค้าปลีกข้ามชาติ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดทำคำแนะนำเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่ไม่คุ้มครองสิทธิของคนไทยต่อไป พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครื่องาม สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาการ อภิปรายเสนอความคิดเห็นว่า คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายควรจัดลำดับความสำคัญในการพิจารณากฎหมายแต่ละสำคัญ นอกจากนี้ควรใช้ช่องทางสื่อถึงประชาชนให้ได้รับความรู้หรือข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้วย นอกจากนี้ยังมีสมาชิกวุฒิสภาอีกหลายท่านที่ร่วมอภิปราย เช่น ส.ว. มณฑิร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาคอื่น ส.ว.สุพจน์ เลียดประถม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด ส.ว.สมล สุตะวิริยะวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบุรี และพลเรือเอกสุรศักดิ์ ศรีอรุณ ซึ่งสมาชิกที่อภิปรายได้แสดงความชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จากนั้นคุณสุณีย์ ไชยรส รองประธาน ค.ป.ก. (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) ได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า จะได้ทำงานเชิงรุก รวมถึงจะได้แสวงหาช่องทางในการเผยแพร่สู่สาธารณะมากขึ้น โดยเฉพาะจะได้ขอใช้ช่องทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา ในการดำเนินการดังกล่าว ส่วนการหยิบยกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนขึ้นมาพิจารณาตามที่สมาชิกอภิปรายเสนอแนะนั้น ทางคณะกรรมการกำลังดำเนินการพิจารณาศึกษา และจะได้นำเสนอข้อคิดความเห็นให้สมาชิกวุฒิสภาโดยเร็ว รวมถึงจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอข้อมูลความเห็นประกอบการพิจารณาต่อสมาชิก ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัตินี้จะถูกลงมติเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร

๓. รายงานกิจการประจำปีงบดุล บัญชีกำไรและขาดทุน ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีกรรมการผู้จัดการธนาคารดังกล่าวเป็นผู้แถลงรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา จากนั้นมีสมาชิกสนใจอภิปรายพอสมควร ต่อจากนั้นตัวแทนธนาคารได้ตอบชี้แจง เช่น เรื่องการบริหารจัดการ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เรื่องลูกหนี้ธนาคาร การปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๑๐ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ทั้งนี้มีสมาชิกอภิปรายเป็นจำนวนมาก เช่น พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม ได้สอบถามเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงและกท.มีมาตรการใดเพื่อคุ้มครองพยานคดีการซื้อเสียง ซึ่งตัวแทนกท.ได้ตอบชี้แจงในเรื่องดังกล่าวว่า กท.เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดถือความเป็นกลาง ส่วนการคุ้มครองพยานนั้นได้ของงบประมาณจากกรมบัญชีกลางซึ่งกำลังดำเนินการในขณะนี้ ส.ว.ธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาคอื่น ได้สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กท. ส.ว.เจริญ ภักดีวานิช ได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของกท. ส.ว.วิเชียร คันถ่อง เสนอให้กท.จัดทำข้อมูลการทำงานของส.ส.ในสภาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบก่อนการเลือกตั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกตั้ง พันตำรวจโทจิตรต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ ขอให้กท.ทำงานในเชิงรุกมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีสมาชิกร่วมอภิปรายอีกหลายท่าน เช่น ส.ว.วรวิทย์ บารู ส.ว.สุพจน์ เลียดประถม และส.ว.วันชัย สอนศิริ ต่อจากนั้นตัวแทนกท.ได้ตอบชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกทั้งหมดทั้งจะรับข้อเสนอแนะของสมาชิกไปดำเนินการต่อไป

เมื่อจบรายงานทั้ง ๔ ฉบับแล้ว ประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๕.๔๐ นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๐ นาฬิกา